

## Tiểu sử của Thượng nghị sĩ Chuck Hagel (Đảng Cộng hòa, Bang Nebraska)



Chuck Hagel - Thượng nghị sĩ cấp cao của bang Nebraska – đang phục vụ nhiệm kỳ thứ hai của mình tại Thượng nghị viện Hoa Kỳ. Công việc của Thượng nghị sĩ Hagel xoay quanh chức năng ủy viên của bốn Ủy ban tại Thượng nghị viện: Ủy ban Đối ngoại, Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị, và Ủy ban Tình báo và Pháp chế. Ông Hagel còn là Chủ tịch của Tiểu ban Chính sách Kinh tế Quốc tế, Xúc tiến Thương mại và Xuất khẩu, và Tiểu ban Đầu tư và Chứng khoán của Thượng viện. Ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc.

Trước khi được bầu vào Thượng nghị viện Hoa Kỳ, ông Hagel làm việc trong lĩnh vực tư nhân trong cương vị Giám đốc Công ty McCarthy & Co. - một ngân hàng đầu tư có trụ sở ở Omaha, Nebraska, đồng thời ông còn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hệ thống thông tin Hoa Kỳ (AIS - American Information Systems).

Trước khi công tác ở McCarthy & Co., ông từng là Chủ tịch và là Giám đốc điều hành của Hội đồng doanh nghiệp tư nhân (PSC) tại Washington, D.C, là Phó Giám đốc Hội nghị thượng đỉnh kinh tế các nước công nghiệp năm 1990 (Hội nghị thượng đỉnh G7), đồng thời là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tổ chức Dịch vụ Quân nhân Hoa Kỳ (World USO).

Giữa thập kỷ 80, ông Hagel đồng sáng lập nên công ty đại chúng Hệ thống Di động VANGUARD. Năm 1981, Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm ông Hagel vào chức Phó Trưởng phòng Văn phòng Cựu chiến binh - một vị trí đề cử được Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận thông qua. Ông còn giữ chức Phó Trưởng ban Hoa Kỳ tại Hội chợ Thế giới 1982. Từ năm 1997 đến 1980, ông Hagel làm Giám đốc phụ trách các vấn đề nhà nước cho công ty sản xuất vỏ ruột xe và cao su Firestone ở Washington, D.C. Từ năm 1971 đến 1977, ông làm Trợ lý Hành chính cho Ủy viên Quốc hội Y. McCollister (R-Nebraska). Đầu năm 1969, ông làm phát thanh viên và người dẫn chương trình nói chuyện trên các đài phát thanh KBON và KLNG ở Omaha, Nebraska.

Năm 1968, ông đi quân dịch ở Việt Nam cùng với em trai của mình.